



ที่ ศธ ๐๔๒๖๙ / ว ๓๓๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
ถนนเลียงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ตำบลท่าทอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก พล ๖๕๐๐๐

๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
จึงประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง
เด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
และสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ <http://www.secondary39.go.th>

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ในวันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับถัดไปมารายงานตัวเพื่อ
ทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชน วิเชียรสรรค์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร ๐-๕๕๒๖-๓๒๓๕ ต่อ ๑๕

โทรสาร ๐-๕๕๒๖-๓๒๓๔



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งที่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งที่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 11 มกราคม 2560 และกำหนดรายละเอียดวันแจ้งผลการสอบคัดเลือก และวันเริ่มปฏิบัติงาน ความแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกนี้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลง บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก

ผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ได้รับการจัดจ้างไปแล้ว
2. ได้ขอสละสิทธิการจัดจ้าง
3. ไม่มารายงานตัวตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กำหนด
4. มีการประกาศคัดเลือกครั้งใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงให้ผู้ได้รับคัดเลือก ลำดับที่ 1 รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย

1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
3. ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
4. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
5. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ

ทั้งนี้ หากผู้ได้รับคัดเลือก ไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิในการจัดจ้างในครั้งนี้ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้ อนึ่ง หากผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามที่ให้ไว้ในใบสมัครคัดเลือก ต้องแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทราบภายใน 7 วัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

(นายสุชน วิเชียรสรรค์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
1	001	นางสาวพรพรรณา สุปินตา	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 รายงานตัว
2	002	นายณัฐชัย ตาใส	ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.
			ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่
			การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

